

THÔNG BÁO

Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Phường phiên họp thường kỳ ngày 15/02/2024

Ngày 15/02/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường họp phiên thường kỳ để nghe báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND Phường; đồng chí Nguyễn Sĩ Hoạt - Bí thư Đảng ủy Phường chủ trì hội nghị. Trên cơ sở báo cáo của UBND Phường, Thường trực Đảng ủy phường và các ý kiến thảo luận, đóng góp, phát biểu của đại biểu tại hội nghị; Ban Thường vụ Đảng ủy Phường đã thống nhất kết luận:

Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá UBND phường, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an, Quân sự Phường, các cấp ủy chi bộ, các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn phường đã chủ động nỗ lực, cố gắng thực hiện hiệu quả các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Chỉ thị số 31-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông. Công tác an sinh được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, đảm bảo mọi người, mọi nhà trong Phường đều được vui xuân, đón Tết; tổ chức các hoạt động gói bánh chưng, phối hợp các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm tặng quà cho 21 hộ cận nghèo (khoảng 5.300.000đ tiền mặt và 01 túi quà/hộ) và 42 hộ có hoàn cảnh khó khăn (khoảng 1.000.000đ tiền mặt và 01 túi quà/hộ),... Công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí, chiếu sáng được quan tâm; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao không khí vui tươi, phấn khởi mừng đón năm mới. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự công cộng được tăng cường; đã xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh trên địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng Quận tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Công tác phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được triển khai theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông được bảo đảm. Ban CHQS Phường đã chủ động phối hợp tích cực trong công tác nắm tình hình, động viên các thanh niên có lệnh gọi lên đường nhập ngũ năm 2024 (100% viết đơn tình nguyện). Công tác quản lý và tổ chức Lễ hội trên địa bàn phường được tập trung chỉ đạo. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng

cường; thực hiện nghiêm lịch trực Tết, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu UBND Phường, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự Phường, các cấp ủy chỉ bộ trực thuộc và các tổ dân phố tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội và quận Hà Đông về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bắt tay ngay vào công việc, với tinh thần tập trung cao, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của năm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; cấp trên làm gương cho cấp dưới.

2. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; cán bộ công chức, người lao động thuộc Phường không du xuân, đi lễ trong giờ hành chính, bảo đảm thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, giải quyết thông suốt các giao dịch hành chính, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

3. Tăng cường công tác quản lý tôn giáo, tín ngưỡng và tổ chức Lễ hội xuân 2024 trên địa bàn Phường, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, văn minh; thực hiện các biện pháp kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức Lễ hội, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Phường; kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức và tham gia Lễ hội.

4. UBND Phường chỉ đạo BCH Quân sự, Công an Phường chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ giao quân năm 2024 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng; tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, động viên công dân và gia đình nghiêm túc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội Phường và các Tổ dân phố thực hiện tốt các bước theo quy định để công dân yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ; tổ chức các hoạt động tặng quà đối với các nam thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa.

5. Tập trung rà soát, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024 của Phường, trọng tâm là: Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, công tác giảm nghèo, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên giáo, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát,...; Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu tổ trưởng Tổ dân phố, Đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Dương Nội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025-2030; Chỉ đạo tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân tại các Tổ dân phố và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị

dại biểu Nhân dân cấp Phường năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo kế hoạch đã đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu UBND phường và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan trong Phường tổ chức thực hiện các nội dung trên; thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Thường trực Quận ủy;
- Các ủy viên BCH Đảng bộ Phường;
- UBND, UBMTTQ Phường;
- Trưởng các đoàn thể chính trị Phường;
- Công an, Quân sự Phường;
- Các chi bộ trực thuộc, các tổ dân phố;
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Sĩ Hoạt